

# การประชุมสัมมนา เรื่อง “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน”

ส่วนแหล่งน้ำจืด กองจัดการคุณภาพน้ำ

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสรชิต สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี และรองประธานกรรมการ คนที่ 1 ของกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน นายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และนายประลอง ดำรงค์ไทย กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และแนวทางการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน เจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ เกษตรกรรม ชุมชน และอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 300 คน

การประชุมสัมมนาดังกล่าว มีรูปแบบการดำเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดบูทนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน และการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

1. ช่วงเช้า จัดเป็นเวทีเสวนา เรื่อง “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน” โดยผู้แทนขึ้นเสวนาจำนวน 5 ท่าน จากผู้แทนภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคประชาชน และดำเนินรายการโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก

2. ช่วงบ่าย จัดเป็นเวทีสัมมนาโดยมีวิทยากร จำนวน 2 ท่าน และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษา ในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียและการปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 3 กลุ่ม วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ ประจำกลุ่มละ 2 ท่าน

ทั้งนี้ จากการประชุมสัมมนาฯ ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับการที่จัดทำแผนปฏิบัติการระดับคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน พ.ศ. 2562 - 2570 และขอขอบคุณกรมควบคุมมลพิษ ที่เห็นความสำคัญและลงมาแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้คุณภาพลุ่มน้ำท่าจีนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์การใช้ประโยชน์ต่อไป



การประชุมสัมมนา เรื่อง “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ กลุ่มน้ำท่าจีน”  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี